

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 02-241 1184 , 086-476 9288 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1347 ราคา 10.00 บาท

“ประยุทธ์”สั่ง เน้นดำเนินการเรื่องข้าวครบวงจร วอนผู้ทรงเกียรติผ่านร่างบฯ วาระ 2-3 เพื่อช่วย ปชช.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ว่า ทุกคนก็ให้เห็นในวันนี้ รัฐบาลพยายามทำอะไรเต็มที่ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั้งเครือข่ายภาคและจุลภาค ในช่วงเข้าประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หลายอย่างก็เห็นว่า ที่ทำเพื่ออนาคตของเรา รัฐบาลให้ความสนใจทุกระดับ เศรษฐกิจของประเทศมีหลายส่วนทั้งมหภาคและจุลภาค ซึ่งจุลภาคของเรามีหลายอาชีพ วันนี้ให้ความสำคัญเรื่องเกษตรกรที่ต้องเจอปัญหาเรื่องภัยแล้ง อุทกภัยในภาคต่างๆ โดยคนให้รมว.มหาดไทยไปตรวจเยี่ยมหาวิธีการแก้ไข ทั้งน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนาข้าวสาลี หางโก-ลก ซึ่ง รมว.มหาดไทยไปดูแลแทนนายกฯ ซึ่งคนได้ฝากความห่วงใยไปด้วย ในเรื่องของเกษตรกรวันนี้ได้อนุมัติมาตรการต่างๆ เป็นจำนวนมากพอสมควร เฉพาะเรื่องข้าวคนได้เน้นในที่ประชุมให้พิจารณาการทำข้าวครบวงจร จากแผนงานที่มีอยู่แล้วเดิม วันนี้เราให้ความสำคัญกับการประกันราคาข้าว และมีมาตรการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยว มาตรการดูแลโรงสี การรับซื้อข้าว และการเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางซึ่งมีมาตรการออกมาหมดแล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องทยอยดำเนินการ เมื่อนำเข้า ครม.เรียบร้อยแล้วต้องไปพิจารณาในเรื่องของวงเงินที่รัฐบาลสามารถใช้ได้

“อยากฝากไปถึงบรรดาผู้ทรงเกียรติทั้งหลายในการพิจารณางบประมาณวาระ 2 และ 3 ทั้งในส่วนอง ส.ส.และ ส.ว.ต้องดูแลตรงนี้ให้สามารถผ่านไปได้ด้วยดี ไม่อย่างนั้นจะเอาเงินต่างๆ มาใช้ไม่ได้ ก็เดินหน้าไม่ได้ แล้วใครเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อน รัฐบาลเข้ามาทำเพื่อประชาชน วันนี้ขอให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปก่อน วันหน้าจะดีขึ้นเอง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

“สมศักดิ์” สว.เพื่อไทยไม่มีงูเห่าแลกคดี ย้อนฝั่งรัฐบาลก็ถูกคดี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่ามีการนำคดีความไปแลกกับการเป็นงูเห่า ในฐานะดูแลกระทรวงยุติธรรมทราบเรื่องนี้บ้างหรือไม่ ว่า คำว่างูเห่าได้อธิบายมานานหลายเดือนแล้ว บางครั้งบอกว่ามีงูเห่า 20 บ้าง หรือ 30 คนบ้าง แต่ครั้งนี้มีคนยกมือให้รัฐบาล 10 คนจะไปบอกเขาเป็นงูเห่าได้อย่างไร เขาอาจจะมองว่า เหตุผลที่ช่วยยกมือสนับสนุนเป็นคุณกับทางรัฐบาล ทำให้เกิดความมั่นคง และการที่บอกว่าเอาคดีความไปแลกพูดอย่างนั้นจะเป็นการสร้างรั้วที่ขวางทางเดินของ ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลในเรื่องคดีความและกระบวนการยุติธรรม ตนไม่อยากให้อามาพูด ถ้าเอามาพูดว่าบางคนเข้ามาสู่คดีความ โกลัตุก และศาลถือเป็นความหมิ่นเหม่ เราอย่ามาพูดกันเรื่องนี้ ขอให้พูดเรื่องอื่นที่เป็นเหตุผล

“ผมเห็นหลายคนหลายท่านฝั่งรัฐบาลก็ถูกคดีความ ศาลออกหมายจับทั้งที่เป็น ส.ส. ฉะนั้น ผมไม่เชื่อว่าเป็นงูเห่า หรือมีงูเห่า เพราะตัวเลขที่ออกมาแต่ละครั้งไม่ตรง ยืนยันไม่ใช่เรื่องงูเห่า ได้อะไรไป หรือไปแลกเปลี่ยนคดีความ ผมว่าไม่ใช่ ฉะนั้นเรื่องงูเห่าควรจบได้แล้ว” นายสมศักดิ์กล่าว

“ชวน” พร้อมสอบกบฏทรแทนกัน ชี้เสียบบัตรทิ้งไว้เรื่องปกติ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นที่มีข้อสงสัยต่อการกบฏทรแสดงตนแทนกัน หลังจากทีนายชจิตร์ ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทยระบุถึงการเสียบบัตรแสดงตนทิ้งไว้ในห้องประชุม ระหว่างการนับคะแนนใหม่ในญัตติขอให้สภาฯ ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 ทั้งที่ช่วงดังกล่าวส.ส.พรรคฝ่ายค้านเกือบทั้งหมด วอล์กเอาต์ออกจากห้องประชุมว่า หากมีผู้ร้องเข้ามาตนพร้อมจะตรวจสอบให้ ทั้งนี้ การเสียบบัตรทิ้งไว้บริเวณที่นั่งของ ส.ส.นั้นเป็นเรื่องปกติและทำได้ ตนเคยเสียบบัตรทิ้งไว้บริเวณที่นั่งเช่นกัน เพราะ ส.ส.มีที่นั่งประจำ เมื่อมีการแสดงตนหรือลงคะแนนต้องกบฏทรในที่นั่งบริเวณเดิม โดยไม่มีใครกบฏทรแล้วดึงบัตรออกมาเก็บไว้ยกเว้นจะเปลี่ยนที่นั่ง

“กรณีนี้หากคุณชจิตร์ หรือใครที่ได้รับผลกระทบว่ามีคนขโมยบัตรเพื่อไปออกเสียงหรือแสดงตน ถือว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและสามารถส่งเรื่องให้ผมตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม การเสียบบัตรคาไว้ถือเป็นเรื่องปกติ แต่การลงคะแนนหรือกบฏทรแสดงตนแทนกัน ผมเข้าใจว่าคงไม่มีแมลงหรือตัวอะไรที่กบฏทรให้ไม่ได้ เรื่องนี้อย่าใช้คำว่าสมมติ ขอให้เจ้าตัวทำเรื่องเข้ามา ทั้งนี้ สิ่งก่อนหน้านี้คุณชจิตร์ระบุไปอาจจะไม่ใช่ ดังนั้นหากมีเรื่องร้องต้องตรวจสอบ” นายชวนกล่าว

มูมก่า

ปัญหาการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

บริษัทประกอบกิจการผลิตบัตรพลาสติก เช็คและเอกสารปลอดการทำเทียม แบบฟอร์มธุรกิจ โดยใช้แผ่นพลาสติกและวัสดุอื่น ๆ ที่ซื้อภายในประเทศ และต่างประเทศ ในการผลิตสินค้าบริษัทจะผลิตตามแบบและแคตตาล็อกของลูกค้า และจะพิมพ์ชื่อ ยี่ห้อ โลโก้ และอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการลงบนสินค้า ไม่มีวางขายในท้องตลาดเป็นการทั่วไปจะผลิตตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งเท่านั้น หากมีกรณีผลิตสินค้าเกินจำนวนที่สั่ง บริษัทจะเก็บสินค้านั้นไว้สำหรับคำสั่งซื้อครั้งต่อไปของลูกค้าเดิม เนื่องจากมีโลโก้หรือที่อยู่ของลูกค้าผู้สั่งจึงไม่สามารถขายให้กับลูกค้า

รายอื่นได้เป็นกรณีบริษัทมิได้ผลิตสินค้าขายเป็นปกติทั่วไป แต่เป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยเมื่อผลิตสินค้านั้นเสร็จแล้ว ลูกค้าตกลงจะยอมรับสินค้าที่ตรงตามคำสั่งของตนเท่านั้น กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของที่มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลูกค้าของบริษัทในฐานะผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่ยจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าจ้างตามข้อ 8(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528

(กค 0706/1049 ลว. 8 ก.พ. 2549)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท มัลติมีเดียอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ใน วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเลขที่ 9/99 ถนนสุขุมวิท 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะ
ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ทวิศักดิ์ สุทธิรักษ์
(นายทวิศักดิ์ สุทธิรักษ์)

กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ